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โดย ส านักการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันพุธที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิ กา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรั ฐสภา 
ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา  
คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน 
ของที่ประชุม 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม     จ านวน  ๔  เรื่อง 
                     - เรื่องท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๓ เรื่อง 
    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารนโยบายการคลัง  
ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง    
  ๑.๒ รับทราบรายงานการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) 
                       ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า กรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิด  
จากประสบการณ์ของต่างประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี ของคณะกรรมาธิการ
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
                     - เรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง 
    - รับทราบเหตุขัดข้องที่ท าให้ ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภาได้ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓ เนื่องจากในวันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและมีการ
ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซ่ึงมีช่องสัญญาณเพียงช่องเดียว แต่จะมี 
การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาผ่านช่องทาง ดังนี้  ๑. Facebook ของวุฒิสภา  ๒. YouTube 
Senate Channel ๓. เว็บไซต์วุฒิสภา  ๔. แอปพลิเคชัน TP Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และนอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิด (ระบบ Internet 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่  ๓๒  (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่สอง)  เป็นพิเศษ  

วันพุธที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๗ 
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Protocol Television : IPTV) ของวุฒิสภา และมีการเผยแพร่สัญญาณเสียงการประชุมผ่านทางระบบ
เสียงตามสายของวุฒิสภาด้วย  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม                     ไม่มี 

 (๓) กระทู้ถาม                     ไม่มี 

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่า  จะขอน าระเบียบวาระที่ ๕  
เรื่องที่ ค้างพิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยน าเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ ถึงระเบียบวาระที่ ๕.๖ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อนเพราะผูช้ี้แจงมาพร้อมแล้ว จากนั้นจึงจะพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ และระเบียบ
วาระที่ ๕.๒ เนื่องจากระเบียบวาระเรื่องที่ ค้างพิจารณานี้  เป็นรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย ซ่ึงได้มีการประสานกับผู้ชี้แจงที่เป็นผู้แทน 
จากหน่วยงานภายนอกและคณะกรรมาธิการที่ได้พิจารณาศึกษารายงานไว้แล้ว อีกทั้งเป็นเรื่องที่ เลื่อน 
มาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ 
ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ และได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 (๕) เรื่องค้างพิจารณา     จ านวน   ๖   เรื่อง                           

 

   

 

 

   

  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) กับคณะ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (นางจันทิรา  จิตรชื่น) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุป ได้ว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และของที่ประชุมวุฒิสภาในปีที่ผ่านมา โดยปรับปรุงการตรวจส อบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ให้ มีความรวดเร็ ว เป็ นไป ในทา งเดียวกันและรายงานมายั งวุฒิสภาโดยเร็ว อีกทั้ง ส า นักงา น  

     ๕.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งช าติ ส าหรับปี ส้ิน สุดวัน ท่ี ๓ ๐ กันยายน ๒๕ ๖ ๕  
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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การตรวจเงินแผ่นดิน ควรส่งเสริมให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ท าการประเมินการใช้จ่ายเงิน  
และทรัพย์สินด้วยตนเองในชั้นต้นก่อน โดยมีการวางแนวทางในการปฏิบั ติเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้ข้อมูล 
ในชั้นต้นมาประกอบการพิจารณาในชั้นต่อไป เพ่ือให้ผลการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  
เป็นไปตามเป้าหมาย ประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่า นอกจากนี้ ผลการศึกษา
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของรายงาน
ประจ าปีกับ งบแสดงฐานะการเงินที่ผ่านการรับรองจากส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อมูล  
ไม่ตรง ดังนั้น คณะกรรมาธิการเห็นควรให้มีการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
โดยใช้งบแสดงฐานะทางการเงินฉบับที่ผ่านการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาเป็นข้อมูล  
เพ่ือความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ กรณีของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏผลการจัดท ารายงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีรูปแบบที่ต่างกัน  
มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนฯ ส านักงาน ป.ป.ช. มีแนวโน้มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้ โดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ผ่านการประเมิน ITA มีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการได้เพียง 
ร้อยละ ๗๐.๕๒ อีกทั้ง เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก าหนดให้เป้าหมายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปีเป็นร้อยละร้อย ปรากฏว่า ส านักงาน ป.ป.ช.
ด าเนิน การได้เพียงร้อยละ ๒๘.๐๒ ซ่ึงต่ ากว่าแผนการด าเนิน งานกว่าร้อยละ ๗๑.๙๘ โดยสรุป 
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ คือ ส านักงาน ป.ป.ช. ควรให้ความส าคัญในการก าหนดแผนการ  
จัดซ้ือจัดจ้างในภาพรวมเพ่ือให้สามารถติดตาม ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลา  
ที่ก าหนด รวมทั้งควรปรับปรุงแบบฟอร์มในการรายงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน และควรให้ความส าคัญ
เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานทั้งระบบ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความคุ้มค่า เพียงพอ และเหมาะสม  และส านักงาน ป.ป.ช. ต้องกล้า
เผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และเปิดเผย 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา ต่อที่ประชุมแล้ว  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา มการทุจริตแห่งชาติ (นางจันทิรา  จิตรชื่น)  
และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิ งหศิริ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน ป.ป.ช.  
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ โดยปรับปรุงรายงานประจ าปี ส าหรับปี ๒๕๖๖ 
โดยเพ่ิมเติมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ของปี ๒๕๖๖ ในท้ายเล่มรายงานประจ าปี เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว 

  ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
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  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่น ดิน ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของที่ป ระชุมวุฒิสภา  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) กับคณะ และเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
(พันต ารวจโท กีรป  กฤตธีรานนท์) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตดังนี้ 
  ๑. ค่าใช้ จ่ ายบางประเภทเพ่ิมสู งขึ้ นมากผิ ดปกติ  เช่ น การจั ดหาทรั พย์ สิ นมูลค่า 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ที่ เพ่ิมขึ้น  
สูงมาก ซ่ึงในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินฯ ปี  ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการ 
ได้เคยเสนอข้อสังเกตนี้ ไปแล้ว ว่าให้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าสอดคล้องกับภารกิจ  
ขององค์กรด้วย ซ่ึงในปี ๒๕๖๕ ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดิม  
  ๒. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการปรับแผนปฏิบัติงานถึง ๕๐ ครั้ง ซ่ึงเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ปกติ แสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดการภายในองค์กร และไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติงานที่มีการปรับ
ระหว่างปีให้ส านักงบประมาณ ซ่ึงไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๖ ที่ก าหนดว่า “การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ องค์กรอิสระสามารถ
ด าเนิน การได้โดยไม่ ต้องขอท าความตกลงกับส านัก งบประมาณ แ ต่ต้องส่งแผนที่ ปรับให้ส านั ก
งบประมาณภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันแรกที่มีการปรับแผน..” ซ่ึงประเด็นดังกล่าวนี้ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินชี้แจงว่าเป็นการด าเนินการตามกฎหมายของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ก าหนดให้สามารถ
ท าได้ แต่คณะกรรมาธิการเห็นว่าส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยรับตรวจควรจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้ในการตรวจสอบ  
  ๓. การบริหารโครงการและงบประมาณ พบว่าบางโครงการด าเนินการไม่ได้ตามแผน  
ที่ก าหนด เช่น ในรายการจัดซ้ือเครื่องสลับสัญญาณ และรายการพัฒนา E - Office  ซ่ึงส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปผลการประเมินโดยชี้ให้เห็นว่า การจัดท าค าของบประมาณ การจัดท า
แผนปฏิบัติงาน  และแผนการใช้เงินไม่สอดคล้องกัน โดยแนะน าให้ผู้บริหารเคร่งครัดในการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เคร่งครัด และไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในลักษณะนี้อีก 
 

     ๕.๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้  
  ๑. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ ต่อการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่รัดกุม รอบคอบ  
ไม่ควรมีการปรับแผนโดยไม่จ าเป็น และต้องบริหารโครงการและงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ด้วยความเคร่งครัด โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ าอีก เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเป็นข้อบกพร่อง 
เชิงนโยบายหรือการจงใจไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
  ๒. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา และยอมรับข้อบกพร่อง
อย่างเปิดเผย พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่ามีความต้ังใจจริงในการแก้ไขด้วยความโปร่งใสเป็นระบบ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับองค์กร และได้รับความศรัทธาในองค์กรจากประชาชน 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว
เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (พันต ารวจโท กีรป  กฤตธีรานนท์) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า จากที่
ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมาธิการในคราวท่ีผ่านมาและได้รับทราบผลการตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าดังกล่าวแล้ว 
ยังคงเหลือเพียงประเด็นการส่งแผนปฏิบัติงานที่มีการปรับระหว่างปีให้ส านักงบประมาณที่จะด าเนินการ
ในปีนี้อย่างเคร่งครัด และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
ส านักงานหวังว่าข้อเสนอแนะของส านักงานจะได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจและยิน ดี  
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง 

   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

 

 

 

 

 
 
  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) กับคณะ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดย รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายกิตติ  วะสีนนท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ป ระชุ ม  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ดังนี้  

     ๕.๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ  
การ เลือก ต้ัง ส าหรับปีส้ินสุดวั นท่ี  ๓ ๐ กันยายน ๒ ๕ ๖ ๕  และรายงานการประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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ส าหรับรายงานการประชุมวฒุิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

  ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กล่าวคือ กรมบัญชีกลาง  
ควรเร่งออกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง รายงานการเงินรวม เพ่ือให้รายงานการเงิน 
ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบ  
ในคราวเดียวกัน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับการแสดงรายละเอียดงบประมาณเหลือจ่ายไว้ในหมายเหตุเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสด เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และองค์กรอิสระอ่ืนที่มีงบประมาณเหลือจ่าย  
ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกต้ัง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กล่าวคือ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรเพ่ิมเติมการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น ควรก าหนดกรอบการประเมินผลให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจ
เงินแผ่น ดิน และควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยอาจจัดท าเกณฑ์  
การให้ คะแนนแบบ Scoring Rubric ส าหรับ ส า นัก งานคณะกรรมการการ เลื อก ต้ังควรน าผล 
การปฏิ บัติงา นตามเป้ าหมา ย ผลผลิ ต และตัวชี้วัดของเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้ ง  
ผลการด าเนินการในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้ก าหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ
ประจ าปีงบประมาณให้ชัดเจน ควรเร่งน าระบบ GES มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน และควร
เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีงบประมาณที่รายงานกับปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย  และควร
พิจ ารณาก าหนดสู ตร การค าน วณผลการปฏิ บัติ งานตามเป้ าหมา ย ผลผลิ ต และตัวชี้วัดของ  
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และควรวางแนวทางในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการค านวณผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย  
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภา
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะด าเนินการ
อย่างไรที่จะท าให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังไม่ซ้ือเสียง ส่วนประเด็นเก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี ๒๕๖๕ มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และใน
แผนงานยุทธศาสตร์การสนับสนุนความม่ันคง ซ่ึงไม่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน เรื่องดังกล่าวจะ
ด าเนินการอย่างไรที่จะท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ือให้ได้คนดีมีความสามารถ  
มาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ทั้งนี้  ขอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังใช้งบประมาณที่ได้รับ 
อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด    
    หลั งจากการอภิ ปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ั ง  
(นายเกรียงไกร  พานดอกไม้) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในประเด็นก าหนดสูตรการค านวณผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซ่ึงไม่เป็นไปตามแนวทางของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ถูกต้องต่อไป ส าหรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานที่ จะท าให้ผู้สมัครรับ



- ๗ - 
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เลือก ต้ังไม่ซ้ื อเสีย งและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเก่ียวกับการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ขอรับไว้เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
(นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ ) ตอบชี้แจ งสรุปได้ว่า  ข้ อเสนอแนะเก่ียวกับการ เพ่ิมเติมการประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมีข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับการประเมินผลดังกล่าว โดยจะปรับปรุง 
การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้สามารถประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

 

 

 

 

    

 

   ผลการพิจารณา 
 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) กับคณะ 
และรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์) กับคณะ  
ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายกิตติ  วะสีนนท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ป ระชุ ม  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 ๑. ควร เพ่ิมเติมการประเมินผลกา รใช้ จ่ าย เงินและทรั พย์สิ น ของส านั ก งา น
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในระดับประสิทธิผลและครบถ้ วนตามที่ พระราชบัญญั ติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๕๘ วรรคสอง บัญญัติให้ 
การประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และคุ้มค่า  

 ๕.๖  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  ส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานการประเมินผล 
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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 ๒. ควรก าหนดกรอบการประเมินผลให้ชัดเจนและสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๓. ควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยอาจจัดท าเกณฑ์  
การให้คะแนนแบบ Scoring Rubric 
 ๔. ควรน าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีและการประเมินผลภาคราชการ  
แบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) ของหน่วยรับตรวจ มาประกอบการพิจารณา  
 ๕. กรณีที่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและระยะเวลาการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ เชี่ยวชาญ เรื่องดังกล่าวมาด าเนิ นการ เพ่ือเป็น ต้นแบบหรือตัวอย่า ง 
ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส าหรับน าไปด าเนินงานในอนาคตได้ 
 ๖. ควรเพ่ิมเติมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการต่อการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของปีงบประมาณก่อนหน้าไว้ในรายงาน เพ่ือเป็นประโยชน์  
ต่อการด าเนินงานทั้งต่อหน่วยตรวจและหน่วยรับตรวจ 
 ๗. ควรก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๑. ควรจัดล าดับความส าคัญในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ ายประจ าปี โดยพิจารณา
ตามความจ าเป็นและความพร้อม เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ 
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพิจารณาปรับการก าหนด
เป้าหมายผลผลิตตามตัวชี้วัดการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ) และรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์) รับทราบและเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการ พร้อมรับน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
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   ผลการพิจารณา 

 
   
 ผลการพิจารณา 

 ในการพิจารณารายงานผลการด าเนิน การตามมาตรา ๘ แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (นายอัคนิทัต  บุญโญ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมา ณ ซ่ึ งประธานวุฒิสภามอบหมายให้ พิจ ารณาศึกษารายงา นดังกล่ า ว โดยประธา น
คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ) ได้แถลงผลการพิจารณา
ศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การด าเนินการตามพระราชก าหนดกู้เงินโควิด-๑๙ เพ่ิมเติม เป็นการ
ด าเนินการต่อเนื่องจากพระราชก าหนดกู้เงินโควิด-๑๙ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงยังไม่ยุติลง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาตราพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลังมีอ านาจกู้เงินมีมูลค่ารวมกัน  
ไม่เกิน ๕ แสนล้านบาท เพ่ือไม่ให้เป็นภาระหนี้สาธารณะในจ านวนที่มากเกินไป นอกจากนี้ การอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงวงเงินระหว่างแผนงานหรือโครงการตามความจ าเป็น ซ่ึงคณะกรรมาธิการได้ด าเนินการ
เปรียบเทียบการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้
ตามพระราชก าหนดกู้ เงิน โควิด -๑๙ เพ่ิมเติม ตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองการ ใช้ จ่ายเงิน กู้ 
เสนอ จ านวน ๒,๕๓๙ โครงการ ซ่ึงมีโครงการจังหวัดภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยนาท เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณในการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิก  
๑ โครงการ คงเหลือ จ านวน ๒,๕๓๘ โครงการ วงเงินรวม ๔๙๙,๙๙๗.๕๕ ล้านบาท เทียบกับในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดกู้เงิน  
โควิด - ๑๙ เพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ จ านวน ๒,๕๓๙ โครงการ  
ซ่ึงมีโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงที่ มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ขอยกเลิกโครงการ จ านวน ๑๗๒ โครงการ คงเหลือจ านวน ๒,๓๖๗ 
โครงการ วงเงินรวม ๔๙๙,๕๒๑.๖๖ ล้านบาท  และจากการศึกษาราย งานสรุปการประเมินผล 
(Executive Summary Report) จ า น วน  ๒๕๐ โคร งกา ร ของกลุ่มที่ ป รึ กษา ทริส  และ สวค .  
ซ่ึงมีประเด็นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการประเมิน

     ๕.๑ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ ไข ปัญหา  
เยียวยา และฟ้ืนฟู เศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๗) 
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โครงการภาพรวม ๒ มิติ ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบ ด้านสังคม รายได้จาก  
การจัดเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมที่คาดว่ารัฐจะได้รับกลับคืนสูงสุดภายในระยะเวล า ๓ ปี  
และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเทียบกับการใช้จ่ายโครงการที่แสดงให้เห็นว่ามีความคุ้มค่า 
นอกจากนั้น ในรายงานดังกล่าวคณะผู้ประเมินได้รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคแล้วน ามาต้ังข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะทั้ง ๓ แผนงานหรือโครงการ การถอดบทเรียนและประโยชน์ที่ได้รับหรือเกิดขึ้น 
โดยไม่ได้คาดหวัง จากการด าเนินการคณะกรรมาธิการเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่ง  
จึงเห็นสมควรให้ กระทรวงการคลังจัดส่งรายงานการประเมินผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับ รู้  
และรับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางน ามาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  ภายหลังจ ากที่ คณะกรรมาธิ การไดแถลงผลการพิจ ารณาศึกษา แล้ ว ประธา น 
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็ น หรือให้ข้อเสนอแนะ 
สรุป ได้ว่า การใช้เงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าใช้เงินเกินไป 
จ านวนเท่า ใด และใช้ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงปรากฏยอดการใช้เงินประมาณ  
๒ แสนล้านบาท อีกทั้งมีการพัฒนาระบบ Digital Health เช่น แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถ
เชื่อมโยงข้ อมูลการฉีดวัคซีน กับ  EU เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ได้หรือ ไม่  
และกระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุ กที่  
ซ่ึงเกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบ  Digital ของกระทรวงสาธารณสุข และได้สร้างความรู้ให้แก่
ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยง ตลอดจน
การลงทุนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผล  
และการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารและประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (นายอัคนิทัต  บุญโญ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การใช้เงินกู้นั้นมีดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๑๗ 
และโครงการที่ค้างอยู่ ๒ โครงการเก่ียวกับการจัดซ้ือวัคซีนได้ปิดโครงการในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
ไปเรียบร้อยแล้ว และในส่วนโครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒ โครงการนั้น เสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียง 
การเบิกจ่ายเงินเท่านั้น จึงถือว่าปิดทุกโครงการของพระราชก าหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ในส่วนการใช้
เงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานที่ ๑ ใช้เงินไปประมาณ ๖ หม่ืนล้านบาท ซ่ึงแยกจากปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เพราะมีระยะเวลาก าหนดขอบเขตการด าเนินงานไว้ชัดเจน 

   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
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   ผลการพิจารณา 
 ในการพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญั ติ 

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของที่ประชุม
วุฒิสภา ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นายถาวร  เสรีประยูร) 
กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
   จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การเงิน 
และการคลัง ซ่ึงประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา ต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีสาระส าคัญในรายละเอียดของการกู้เงิน
และการค้ าประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อีกทั้งระดับหนี้สาธารณะ 
ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการคลัง เนื่องจากระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยต่อ GDP อยู่ ที่ 
ร้อยละ ๖๒.๔๔ ซ่ึงยังไม่เกินร้อยละ ๗๐ ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐก าหนด นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบหนี้ภาครัฐบาลของประเทศต่าง ๆ พบว่า  
หนี้ภาครัฐบาลของประเทศไทยซ่ึงเป็นหนี้ที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อมยังอยู่ใน  
ระดับที่ค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งการจัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลด้านหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส านักงาน  
บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ชื่อ PDMO Portal เพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านหนี้สาธารณะของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในกระบวนการ ล าดับ และขั้นตอน  
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะมากยิ่งขึ้น  รวมถึงได้จัดท าแผนการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาและโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้เ งินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลังได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายงานผลการด าเนิน การตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ดังนี้  
   ๑. เนื่องจาก สบน. มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดกา รหนี้สาธารณะของประเทศ  
โดยการวางแผน วิเคราะห์ เสนอแนะกลยุทธ์ รวมทั้งก าหนดแนวทางและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง 
ของหนี้สาธารณะ ประกอบกับในการก่อหนี้ภาครัฐ รัฐบาลจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ค านึงถึง 
ความคุ้มค่าและความสามารถในการช าระหนี้  ด้วยเหตุนี้ สบน. ควรด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หนี้ภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด จากการด าเนนินโยบายเงินกู้ของรัฐบาลที่จ าเป็นเร่งด่วน  

     ๕.๒ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
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ในอนาคต ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะยังคงอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม  
กรอบความยั่งยืนทางวินัยการเงินการคลัง และสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ  
   ๒. สบน. ควรพิจารณาแนวทางการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมการสร้าง 
ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศให้กับประชาชนได้รับทราบ 
อย่างถูกต้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น  Website  Facebook  YouTube  X (Twitter)  
เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้านหนี้สาธารณะที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
(Fake news) ที่เกิดขึ้นหลายกรณี 
   ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา แล้ว ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและแผน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นายถาวร  เสรีประยูร) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปพิจารณาด าเนินการ  
ทั้งในเรื่อง การบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจะได้พยายามสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะของประเทศให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินภารกิจที่มีผลโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

 เม่ือจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบ
วาระที่ (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามล าดับ ดังนี้ 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    จ านวน  ๙  เรื่อง  
                  

 
  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน  (พลต ารวจเอก  อ ดุลย์  แสงสิงแ ก้ว )  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายจรินทร์ จักกะพาก) และคณะท างานจัดท ารายงาน  
การพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 
(นายกษิดิศ ครุฑางคะ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการการแรงงาน  
ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน ระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ โดยแรกเริ่มคณะกรรมาธิการได้ก าหนด 
ทิศทางกา รด าเนิน การของคณะกรรมาธิ กา รที่เป็ นเสมือนการปักธงกา รด าเนิน งาน ใน  ๖ มิ ติ 
ประกอบด้วย การจัดหางานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างยั่งยืน การพัฒนาหลักประกันทางสังคม 
และการคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียม การพัฒนาระบบกฎหมายที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นสากล 
การส่งเสริมการท างานของแรงงานสูงอายุ กา รจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวท่ีสอดคล้องกับการมีงานท า
ของคนไทย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ น ามาสู่ผลการด าเนินงาน  
ที่สะท้อนจากการน าเสนอรายงานพิจารณาศึกษา จ านวน ๑๗ เรื่อง และได้ตกผลึกมาเป็นกลยุทธ์ 

     ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
การแรงงาน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เพ่ือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนากระบวนการแรงงงาน 
ที่ยั่งยืนใน ๖ ประการส าคัญ ดังนี้  
  กลยุทธ์ที่ ๑ นโยบายและมาตรฐาน ควรก าหนดนโยบายและมาตรฐานการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการแรงงาน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
การปรับปรุงระบบและเง่ือน ไขการประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (มาตรา ๔๐)  
การจัดการแรงงานข้ามชาติให้ เหมาะสมทั้งแรงงานและครอบครัว การปรับมาตรฐานกฎหมาย  
ตามหลักสากลเฉพาะกลุ่มอาชีพ เช่น นักบิน มวยเด็ก เป็นต้น การป้องกันการแย่งงานคนไทย   
และการขับเคลื่อนการจัดท าประมวลกฎหมายแรงงาน  การจัดท า พิมพ์ เขีย วการพัฒนามนุษย์ 
ของประเทศ และการขับเคลื่อนด้านการจัดท าฐานข้อมูลเป็นวาระแห่งชาติ  
  กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารฐานข้อมูล ควรจัดท าฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูล
ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในประเด็นด้านข้อมูลประชากร การท างานทักษะ สวัสดิการ และสุขภาพ 
เพ่ือการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานแรงงานรายพ้ืนที่  และการก าหนดมาตรการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน การจ้างงาน และทักษะแห่งอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
ของกองทุนประกันสังคมและปรับสูตรการค านวณเงินบ านาญ  เพ่ือพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
การส ารวจข้อมูลการท างานและการว่างงาน รวมทั้งการบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การบูรณาการความร่วมมือ ควรสร้างความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์  
ทั้ง ๓ ฝ่าย และการสร้างความร่วมมือในระดับภาคเอกชน การต้ังสภาวิชาชีพส าหรับกลุ่มอาชีพ  
เฉพาะด้าน การจัดท าธนาคารและชุมชนสหกรณ์ของแรงงาน การจัดต้ังหน่วยบริหารจัดการแรงงาน  
ต่างด้าวท่ีเป็นระบบ และข้อเสนอแนะให้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่มีข้อมูลประชากร  
เพ่ือเชื่อมโยงเป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจเชิงนโยบาย  
  กลยุทธ์ที่  ๔ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมุ่งเน้นการ พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะ
ผู้ประกอบการและทั กษะแห่ งอนาคต โดยมีการจั ดท าหลั กสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะ  
ที่หลากหลายส่งเสริมทักษะแรงงานผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของการจับคู่อุปสงค์  
และอุปทาน ของแรงงานให้มีความสัมพันธ์กัน  
  กลยุทธ์ท่ี ๕ การกระตุ้นการจ้างงาน ควรพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เหมาะสม 
กับทักษะแห่งอนาคต การจับคู่คนกับงานที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ  ส่งเสริม
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพ่ือกระตุ้นการจ้างงานในแรงงานเฉพาะกลุ่ม  
  กลยุทธ์ท่ี ๖ การสร้างหลักประกันทางสังคม ควรปรับปรุงระบบการประกันสังคม 
ให้เหมาะสมทั้งกับแรงงานทั่วไปและแรงงานเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
และแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดท าประมวลกฎหมาย  ซ่ึงคณะกรรมาธิการได้เสนอ 
และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและส่งไปยั ง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไปแล้ว ขอสอบถามความคืบหน้า ว่าคณะรัฐมนตรีมีการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  
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  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน  
(พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ระบบการแรงงาน : การจัดท าประมวลกฎหมายเป็นรายงานเล่มหนึ่งจากจ านวน ๑๗ เล่ม โดยได้ศึกษา
จากกฎหมายเดิม จ านวน ๑๓ ฉบับ ซ่ึงมีลักษณะเป็นกฎหมายเฟ้อ พัฒนาแล้วจัดท าเป็นร่างประมวล
กฎหมายแรงงานมีจ านวน ๕๑๐ มาตรา เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมาย 
ได้โดยสะดวกซ่ึงขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะและมอบกระทรวงแรงงานเพ่ือพิจารณา
ศึกษาต่อไป ส าหรับการบริหารจัดการแรงงานของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนากระบวนการแรงงงาน  
ที่ยั่งยื นนั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง และเป็ นรูปธรรม 
คณะกรรมาธิการหวังว่ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการจะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของรัฐบาลและคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในอนาคตต่อไป 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ัง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
 

  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) ประธาน  
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน (นายจรินทร์  จักกะพาก) และหัวหน้าคณะท างาน
โครงการศึกษาแรงงานไทยย้ายถิ่นจากต่างประเทศ ในคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนานนท์ บัวทอง) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การย้ายถิ่น  
ของแรงงานไทยไปท างาน ต่างประเทศ นอกจากเพ่ือหา รายได้แล้ว ยังเป็ นไปเพ่ือสะสมทั กษะ  
รวมถึงสร้างเครือข่ายการท างาน เม่ือย้ายกลับมาสู่ถิ่นฐานเดิม แต่กรณีของแรงงานไทยย้ายถิ่นกลับจาก  
รัฐอิสราเอลและประเทศญี่ ปุ่น โดยที่เป็นการไปท างานช่วงเวลาสั้น ๆ และงานที่ท า ก็ค่อนข้างมี
ความจ าเพาะ จึงไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเต็มที่   
  ผลการศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานใน ต่างประเทศ  
กรณีการย้ายถิ่นไปท างานยังรัฐอิสราเอล และการย้ายถิ่นไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 
ผ่านโครงการ IM Japan พบว่า แนวทางการส่งเสริมแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปท างาน
ต่างปร ะเทศมาประกอบอาชีพ ณ ภู มิล าเน าของตนเอง ภาครัฐที่ เก่ียวข้ องยังไม่ มีควา มชัด เจน  
และการบูรณาการ ในส่วนของแรงงานไทยย้ายถิ่นกลับจากรัฐอิสร าเอล นั้น ส่วนใหญ่ต้องการย้ายถิ่น 
ไปท างานต่างประเทศต่อไป เช่น ประเทศเกาหลีใต้ บางส่วนต้องการท างานในภาคเกษตร โดยหาความรู้
จากทางอินเทอร์เน็ต หน่วยงานและเครือข่ายเกษตรกร เกษตรผสมผสาน แต่ไม่สามารถน าความรู้  
ที่สะสมมาจากภาคการเกษตรจากรัฐอิสราเอล มาใช้ในประเทศไทย เพราะว่าลักษณะพ้ืนที่/เทคโนโลยี
แตกต่างกันมาก และต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงท าให้เกิดการลักลอบกลับเข้ารัฐอิสราเอล ซ่ึงในขณะนี้  

     ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย : แรงงานไทยย้ายถ่ิน
กลับจากรัฐอิสราเอลและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวฒุิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

อยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน หลังจากถูกส่งกลับประเทศไทยเนื่องจากภาวะสงคราม แต่การไปใช้
แรงงานที่รัฐอิสราเอลก็ประสบปัญหาการถูกนายจ้างปฏิเสธก ารจ่ายเงินชดเชยต่าง ๆ เนื่องจาก 
การย้ายงานบ่อย เนื่องจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้แรงงานในเรื่องวีซ่าว่าสามารถเปลี่ยนตัวนายจ้างได้  
ท าให้มีปัญหาการคุ้มครองแรงงาน 

ในส่วนของแรงงานการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น เม่ือกลับมาประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่กลับมาเป็นหัวหน้างาน หรือวิศวกรในบริษัทญี่ปุ่น ล่าม หรือท าธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น 
ขณะเดียวกันจากภาวะสังคมสูงวัยในญี่ปุ่น ท าให้ญี่ปุ่นก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงได้ 
มีนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดแรงงานต่างชาติ ให้มีระบบพัฒนาทักษะแรงงาน ท าให้มีโอกาส
ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นและย้ายงาน/เปลี่ยนนายจ้างได้ แทนการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคซ่ึงมีสิทธิได้รับเพียง
ค่าจ้างขั้นต่ า เพราะเป็นเพียงผู้ฝึกงานซ่ึงไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  แต่ก็พบว่า จ านวนผู้สมัครไปฝึก
ปฏิบัติงานผ่านโครงการ IM Japan ลดลง เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ปัญหาการประชา สัมพันธ์  
การฝึกอบรมที่ยาวนานถึงสี่ เดือนก่อนได้รับการพิจารณาคัดเลือก ค่าเงินเยนอ่อนตัว แต่ค่าครองชีพ  
เพ่ิมสูงขึ้น มาก ท า ให้ รายได้ของแรงงานลดลงมากกว่าร้อยละสามสิบ การขาดแคลนแร งงา น  
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และการมีคู่แข่งเป็นบริษัทจั ดหางานเอกชน
ท าหน้าที่ส่งแรงงานไปต่างประเทศเช่นเดียวกัน  

คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการย้ายถิ่นไปท างานในรัฐ
อิสราเอล ดังนี้  (๑) การอนุญาตให้แรงงานไทยย้ายถิ่นไปท างานแบบถูกกฎหมายได้เฉพาะบางพ้ืนที่ 
(Zoning) (๒) การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานไทยในภาคเกษตร (Deposit) เหมือนกับข้อตกลง
ความร่วมมือสาขาอ่ืน ๆ (๓) การเร่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการก่อสร้าง เพ่ือรักษา
ตลาดแรงงานไทยในรัฐอิสราเอลไว้ และ (๔) การส่งเสริมการซ้ือประกันชีวิตก่อนเดินทางไปท างาน 
อย่างถูกกฎหมายในรัฐอิสราเอล และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการย้ายถิ่นไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 
ในประเทศญี่ปุ่น ดังนี้  (๑) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน (๒) ระบบ
ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติงานด้านเทคนิค (๓) การปรับปรุงระบบการอบรม – สอบคัดเลือก 
ให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และ (๔) การปรับบทบาทภาครัฐจากผู้จัดส่งแรงงาน มาเป็นผู้ควบคุมมาตรฐาน  
ทั้งนี้  เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพลวัตที่เกิดขึ้น 
เพ่ือ ให้ การคุ้มครองแรงงาน  การส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ ที่ ดีของแรงงาน ไทยที่ไปท างา น 
ในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมประสิทธิผลตามนโยบายรัฐบาลและกลไกสนับสนุนความต้องการ  
ของแรงงานที่เดินทางกลับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยและประเทศไทย  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวฒุิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 

 

 

  ผลการพิจารณา  
  ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) เลขานุการ
คณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม (นายณรงค์  รัตนานุกูล)  
อนุกรรมาธิการ (พันต ารวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์  ณรงค์วิทย์ ) และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (นายมนัส  
โกศล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
มีเนื้อหาในภาพรวมเก่ียวกับการขยายความคุ้มครองแก่ประชาชนด้วยระบบการประสังคม เนื่องจาก
ลักษณะการท างานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน  มิติของ Decent Work ในการแรงงานไทยที่ยังไม่สมบูรณ์  
และระบบกฎหมายแรงงานที่ยั งไม่ปรับปรุง  อีกทั้ งเพ่ือ ให้ เป็น ไปตามเป้าหมายของทฤษฎีระบบ 
การประกันสังคมสากลที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization : ILO) 
วางหลักการไว้ การขยายความคุ้มครองถ้วนหน้าไปสู่คนที่ท างานที่มิได้อยู่ใน ระบบประกันสังคม 
หรือคนท างานอิสระ ซ่ึงอาจนับรวมประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ  
แบบจ่ายเงินสมทบร่วม ยังไม่มีกฎหมายและการเตรียมการใดเพ่ือรองรับการขยายระบบความคุ้มครอง
ถ้วนหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ “ประชารัฐ” รายงานฉบับนี้จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย  
๓ ประการ ได้แก่ (๑) พัฒนากฎหมายแรงงาน (๒) ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือจัดท าแผนแม่บท 
(Master Plan) การแรงงานทั้งระบบ ด้วย “ประชารัฐ” และ (๓) พัฒนาโครงสร้างของส านักงาน
ประกันสังคม ทั้งการสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสม ขยายโครงสร้างส านักงานป ระกันสังคม 
ตามภาระงาน และมีการประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา สร้างนวัตกรรมด้วยสหวิทยาการ 
  โดยคณะกรรมาธิการได้แบ่งกลุ่มของคนท างานนอกระบบประกันสังคมออกเป็น ๙ กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ นายจ้างในระบบ กลุ่มที่ ๒ นายจ้าง/ลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย กลุ่มที่ ๓ 
ลูกจ้างในสัญญาเหมาช่วง กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างคนไทยที่ท างานในราชอาณาจักรซ่ึงมีนายจ้างอยู่ต่างประเทศ
หรือลูกจ้างของบริษัทต่างชาติ กลุ่มที่ ๕ ผู้ท างานผ่านแพลตฟอร์มหรือรับจ้างอิสระ กลุ่มที่ ๖ แรงงาน
ต่างชาติ กลุ่มที่ ๗ ผู้ประกอบอาชีพที่มีกฎหมายเฉพาะยกเว้นให้ไม่เข้าสู่ ระบบประกันสังคม กลุ่มที่ ๘  
ผู้ฝึกงาน และกลุ่มที่ ๙ พลเมืองทั่วไปและผู้ต้องการคงสถานะเป็นผู้ประกันตนตลอดชีวิต  ทั้งนี้  ปัจจัย
สนับสนุนความส าเร็จด้านความรู้ความเข้าใจที่จะสร้างความศรัทธาของประชาชนในการร่วมมือเข้าระบบ
การประกันสังคมด้วยความยินดี การพัฒนามุมมองต่อคุณค่าและศักด์ิศรีของคนท างานสุจริตให้เป็น 
ผู้มีเกียรติในสังคมที่เท่าเสมอกัน การพัฒนานโยบายเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล และการน านโยบาย  
ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายปกครอง และภาคเอกชน โดยจะต้องพัฒนา
กฎหมายประกันสังคมตามกรอบมโนทัศน์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ   
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  ควรให้ความส าคัญกับงบประมาณ 
ในการด าเนินการของระบบประกันสังคมถ้วนหน้า เนื่องจากระบบประกันสังคมเฉพาะกลุ่มแรงงาน 
ในปัจจุบัน รัฐบาลยังมีภาระหนี้ที่ติดค้างอยู่เป็นจ านวนมาก หากพัฒนาเป็นระบบประกันสังคมถ้วนหน้า 

    ๔.๓  รายง านการพิจารณ าศึกษา เรื่ อง  ข้ อ เสนอเชิ งน โยบายการ พัฒนา  
ระบบประกันสังคมไทย : “ก้าวสู่ประกันสังคมถ้วนหน้าด้วยประชารัฐ” ซ่ึงคณะกรรมาธิการ 
การแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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งบประมาณที่ต้องใช้ย่อมมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ ซ่ึงเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการต่อไป  
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน  
(พลต ารวจเอก อดุลย์   แสงสิงแ ก้ว ) ตอบชี้แจงสรุ ปได้ว่า ปัจจุบั นกองทุ นประกันสังคมมีเงินอยู่ 
ประมาณ ๒.๓ ล้านล้านบาท มีสมาชิกประมาณ ๒๔ ล้านคน เงินกองทุนนี้แต่ละปีจะได้รับเงินสมทบ 
มาจากภาครัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ซ่ึงกรณีของรัฐบาลอาจใช้วิธีการผ่อนช าระ และมีการน าเงินไป
ลงทุนซ่ึงได้ผลตอบแทนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  นอกจากนี้ ยังมีเงินที่มาจากกลุ่มแรงงาน 
ต่างด้าวท่ีคาดว่าจะได้เงินกลับคืนมาปีละประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทด้วย  

ท่ีประชุ มพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วย กับ รายงานพร้อม ท้ังข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
   
 
 
 
 

  ผลการพิจารณา  
  รองประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ด้านเศรษฐกิจ (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์) และคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการด าเนินการ
ประกอบการด้านธรรมาภิบาล (นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า การผลิตผลไม้และผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้การเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหา ๔ ด้าน 
ได้แก่ ๑. ด้านการปลูกและยุทธศาสตร์การบริหารผลไม้ เช่น ฐานข้อมูลการผลิตสินค้าผลไม้ยังไม่ครบถ้วน
ทุกพ้ืนที่การปลูก ขาดยุทธศาสตร์การปลูกผลไม้เพ่ือสร้างมูลค่า ผลผลิตออกเป็นฤดูกาลมีปริมาณมา ก
พร้อมกันหลา ยชนิ ดและเน่ าเสียง่า ย เกษตรกรมีข้ อจ า กัดใน ด้านความรู้  ทั กษะ และเงินลงทุ น  
๒. ด้านการขาดปัจจัยการผลิตและปัจจัยการตลาด เพ่ือไปสู่การลงทุน การแปรรูป การวิจัย การตลาด 
การค้า การขนส่ง แหล่งทุน และลดความเหลื่อมล้ า เช่น การก าหนดราคาซ้ือที่ไม่เป็นธรรม กา รขาด
แคลนแร งงาน  มุ่งเน้ น การแ ก้ ไขปัญ หาร ะยะสั้ น เฉพาะฤ ดูเก็บ เก่ีย วซ่ึ งรั ฐต้อง ใช้งบประมา ณ  
ในการแทรกแซงราคาเป็นจ านวนมาก ๓. ด้านกฎหมาย โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรไทย 
ทั้งการพัฒนาการเกษตร ทรัพยากรการเกษตร รวมถึงการประกอบธุรกิจทางการค้าการเกษตรมีหลาย
ฉบับและมีความซ้ า ซ้อน และ ๔. ด้านนโยบายและการบูรณาการ เช่น เกษตรกรยังมีความยากจน  
หากยกระดับทั้งการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปผลไม้จะท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้  
ซ่ึงส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและความม่ันคงของอาชีพเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
 

   ๔.๔  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพ่ิมรายได้ด้วยการพัฒนาผลไม้  
อย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหล่ือมล้ าพิจารณาเสร็จแล้ว 
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  คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์การเพ่ิมรายได้ที่ส าคัญของ 
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมรายได้ด้วยการบริหาร  
จัดการบูรณาการการเกษตรผลไม้และผลิตภัณฑ์ สินค้าจากผลไม้ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็ น  
แผนเดียวกัน การเพ่ิมรายได้ด้วยการจัดการส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากร พร้อมกับการรวมและบูรณาการเครือข่าย การเพ่ิมรายได้ด้วยการเข้าถึงความต้องการและ  
ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้ การเพ่ิมรายได้ด้วยการส่งเสริม  
การบริหารจัดการระบบข้อมูลและมาตรการส่งเสริมฐานข้อมูลผลไม้เพ่ือการบริหารจัดการ การเพ่ิมรายได้
ด้วยการเพ่ิมคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากลและการตระหนักถึงคุณค่าผลไม้เพ่ือสุขภาพ การเพ่ิมรายได้  
ด้วยการส่งเสริมการปลูกและการบริหารผลไม้ตาม Zoning การเพ่ิมรายได้ด้วยการบริหารการปลูก 
เกษตรผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้ด้วยผลไม้มูลค่าสูง การเพ่ิมรายได้ด้วยการสนับสนุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและอุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐาน  
ที่จ าเป็น การเพ่ิมรายได้ด้วยกลไกการตลาด การขาย การส่งเสริมด้านราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริม  
การขาย และการขนส่ง การเพ่ิมรายได้ด้วยการลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความเป็นธรรมด้วยระบบ  
ธรรมาภิบาล การเพ่ิมรายได้ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือการส่งออกด้วยตนเอง โดยส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การตลาด การค้าการเกษตรและการอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศเพ่ือการส่งออก 
รวมทั้งเสนอแนะให้มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการพัฒนาผลไม้ไทยให้มีมาตรฐาน 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  รายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ 
มีรายละเอียดรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรทั่ วประเทศเป็ นอยากมาก  ดังนั้ น  
ควรด าเนินการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึง  
และเข้าใจได้ง่ายเพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้อ งควรศึกษา 
ท าความเข้าใจเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดังกล่าวรวมถึงสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมรายได้  
ของเกษตรกรด้วย และควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการโฆษณาแหล่งที่มา คุณค่า และสรรพคุณของผลไม้ 
แต่ละชนิดให้ผู้บริโภคได้ทราบด้วย เนื่องจากจะช่วยดึงดูดความสนใจให้มีการซ้ือเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้  
ในส่วนของข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่ ได้เสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ  
การพัฒนาผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ควรมีการระบุประเด็นที่ควรทบทวนกฎหมายไว้ในรายงาน 
ฉบับนี้ ด้วยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และเสนอแนะให้มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพ่ิม 
บทนิยามค าว่า “คนต่างด้าวซ่ึงเป็นคนของสัญชาติประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ” ให้ มี
ความหมายที่ชัดเจน เนื่องจากบางจังหวัดของประเทศไทยมีเฉพาะบางต าบลหรือบางอ าเภอเท่านั้น  
ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านท าให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยว่า แรงงานต่างด้าวมีสิทธิเข้ามา
ท างานในต าบลหรืออ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดดังกล่าวของประเทศไทยที่ไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านด้วยหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้การควบคุมแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สาม  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ด้านเศรษฐกิจ (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุ ฒิสภาดังกล่าวข้ างต้น  ทั้ งในส่วนของการระบุ ประเด็นเพ่ือแ ก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมา ย 
ที่เก่ี ยวข้องกับการพัฒนา ผลไม้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งที่มา  
คุณค่า และสรรพคุณของผลไม้แต่ละชนิด เนื่องจากจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรขายผลไม้ได้มากขึ้น  
และมีรายได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของการน าผลการพิจารณาศึกษาไปสู่ การปฏิบั ติจริงนั้ น 
คณะกรรมาธิการมีโครงการที่จะน าไปด าเนินการเชิงพ้ืนที่ในลักษณะของ sandbox เพ่ือจะได้มีแนวทาง
ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

  ท่ีประชุ ม พิจารณ าแล้วเห็นชอบด้วยกับรายง านพร้ อม ท้ัง ข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

  เม่ือถึงระเบี ยบวา ระการประชุ มล าดับที่  ๔.๕ คณะกร รมาธิการการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ได้ขอให้ร วมการพิจ ารณาระเบี ยบวาระที่  ๔ .๕  
และระเบียบวาระที่ ๔.๖ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ มีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา  
ระเบียบวาระทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวไปพร้อมกัน ดังนี้ 
 

 
  ผลการพิจารณา 
  ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  
(พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ) โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (นายนิพนธ์  นาคสมภพ) อนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
(นางรัศมิมาลย์  เก่ียวศรีกุล) และอนุกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และคณะท างาน
พิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชันี  กุลยานนท์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้วา่ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) โดยประชากรมีอัตราการเกิด
ลดลงและมีอายุยืน ยาวขึ้น รวมถึ งการเปลี่ยนแปลงลักษณะการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยา ย  
เป็นครอบครัวเด่ียวท าให้ผู้สูงอายุขาดผู้ ดูแล ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยน ต์  

      ๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การส่ือสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

      ๔.๖  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแลกเปล่ียนและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพ และกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมาธิการ  
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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มีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มการเติบ โตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยน ต์ 
เพ่ือเตรียมการด้านสาธารณสุข ส าหรับสังคมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบ
กับระดับโลกพบว่า งานวิจัยนวัตกรรมด้านนี้ มีอยู่น้อยมาก จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องหาแนวทาง 
ให้มีการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ การที่จะท าให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกขั้นตอน จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูล  
ทางด้านสุขภาพ ซ่ึงการควบ คุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ มีประสิทธิภ าพ  
และการเชื่อมโยงและประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบ  
ระบบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ  
การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ  
๑) ระยะเร่งด่วน (ภายในปี) ควรส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงลึกให้มากขึ้น วางแผน
จัดสรรงบประมาณการวิจัยอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนเงินทุนที่ครอบคลุมต่อการพัฒนานวัตกรรม 
ที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยมาใช้งาน ๒) ระยะกลาง 
(ภายใน ๒ – ๕ ปี) ควรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการพัฒนานวัตกรรม หาแนวทางลดขั้นตอน
การรับรองนวัตกรรมให้มีความรวดเร็ว พัฒนาระบบการรักษาโดยที่ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องไปโรงพยาบาล 
สนับสนุนการต่อยอดการใช้งานเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาด ๓) ระยะยาว (๕ ปีขึ้นไป) 
ควรส่งเสริมงานวิจัยโดยใช้หุ่นยนต์ดูแลมนุษย์ ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาของแพทย์ 
และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรให้ทันสมัย ผลักดันสถาบันการเงินของรัฐ สนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ต่อยอดสู่การท าธุรกิจ โดยสนับสนุนทางด้านการเงิน การหาตลาด การจับคู่ธุรกิจ หรือร่วมลงทุนโดยภาครัฐ  
โดยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม Staying Active & Social 
Connection เทคโนโลยีที่จะช่วยผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ าวัน การเดินเคลื่อนไหว มีความคล่องตัว 
และสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มได้ง่าย กลุ่ม Safety เทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุ
เกิดอันตราย เช่น การแจ้งเตือนภัยสุขภาพผ่านระบบ Smart watch กลุ่ม Wellness & Health เทคโนโลยี
ในการเสริมสร้างสุขภาพการไปพบแพทย์ หรือผู้สูงอายุที่เริ่มติดเตียง ไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ 
ท าให้การรักษามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหา  
ควรส่งเสริมทั้งกระบวนการพัฒนาต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการ (Demand Forecasting) จนถึง
พัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยสู่ตลาด ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและความต้องการในอนาคต ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ทบทวนนโยบายด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ปรับลดระดับ
ขั้นตอนกระบวนการท างานวิจัยให้กระชับ มีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นแรงขับเคลื่อน  
ในการพัฒนาประเทศ ควรมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเรื่องหุ่นยนต์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ควรให้หน่วยงานรัฐ
สนับสนุนการเป็นผู้ ซ้ือและผู้ใช้งานเป็นตัวอย่างแรกของนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้งานนวัตกรรม  
จากงานวิจั ย สามารถต่อยอดออกสู่ตลาด ทดแทนการน าเข้ า และผู้พัฒนาสามารถใช้อ้างอิ ง  
เพ่ือประโยชน์ทางการค้าในประเทศแถบเอเชียได้ ควรมีนโยบายก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบีย น 
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บัญชีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมโครงการธนาคารอุปกรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ เป็นเทคโนโลยี
เพ่ือผู้ที่อยู่ในภาวะติดเตียงที่ด้อยโอกาสอย่างจริงจัง 
  ๒. ระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพ และกฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยการมีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องช่วยเชื่อมโยงข้อมูล จะช่วยให้การใช้ข้อมูล
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกิดขึ้นได้โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น 
การใช้มาตรฐานข้อมูลที่เหมือนกัน การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการให้สิทธ์ิในการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงจากการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูล Telemedicine และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศ Estonia จะมีลักษณะ
ที่คล้ายกันในเรื่องของการมีกฎหมายควบคุมและจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่า งหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน ส าหรับประเทศไทยการจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุขมีการกระจายอยู่ในหลายองค์กร  
ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 
และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควรมีกฎ ระเบียบ ประกาศที่ระบุถึง Format ของข้อมูล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องเก็บจากแต่ละหน่วยงานเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมของประเทศ ควรมีกฎ 
ระเบียบ หรือประกาศที่ระบุถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในชั้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ( Information 
Exchange Layer) ควรมีกฎ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บ
โดย เฉพาะในขั้น ตอนต่าง ๆ ของการท างานที่อาจท าให้ข้อ มูลรั่วไหลได้  ควร เพ่ิมความชัด เจน 
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เป็นการเปิดเผยทางการแพทย์ (กฎหมาย PDPA) ควรมี
หน่วยงานหรือคณะท างานจากหลายหน่ วยงานที่จัดต้ังขึ้น เพ่ือสรุปมาตรการในการเชื่อมต่อข้อมูล 
ในภาพรวมด้วยกัน และให้ใช้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบการท างาน 
ของแต่ละที่  และในการออกกฎหมาย ต้องค านึงถึงระเบียบปฏิบัติที่ท าได้จริงและมีความยืดหยุ่น 
โดยเฉพาะกฎหมายบังคับในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ เก่ียวข้ อง เช่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และกลุ่มธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ ต้องค านึ งถึ ง  
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์  และเปิ ดช่อง ให้เกิดการแข่งขั นโดยเสรีทางการตลา ด  
รวมทั้งรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงระบบ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปไ ด้ว่า การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ มีภาวะพ่ึงพิงด้านสุขภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีอาจมีราคาค่อนข้างสูง  
รัฐควรสนั บสนุนส่งเสริมให้ผู้ มีภาวะพ่ึงพิงได้ใช้ ประโยชน์ จากนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย  
ได้อย่างทั่วถึงทุกระดับ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล Telemedicine ควรด าเนินการ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส าหรับการก ากับดูแลและการเฝ้าระวังการใช้งานนวัตกรรม ปัจจุบั น  
มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ควบคุมดูแลในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ แต่เป็นไปในลักษณะของ 
การควบคุมจึงควรก าหนดให้มีกฎหมายที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ และต้องให้
ความส าคัญกับหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งควรน า
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมมาพิจารณาในการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย และควรสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและอุปกรณ์
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การแพทย์อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา  ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์) และอนุกรรมาธิการ 
การเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อสาร และคณะท างาน พิจารณากฎหมายที่เก่ี ยวข้องกับ  
กา รแลกเปลี่ ยนและเชื่ อมโย งฐานข้ อมูลระบบกา รดูแลสุ ขภา พด้วย เทคโน โลยี สา รสน เทศ   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  กุลยานนท์) ร่วมกันตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเตรียมการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
ในสังคมสูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยได้ค านึงถึงต้นทุนของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุและ 
ผู้ มีภาวะพ่ึงพิงได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ในการเชื่อมต่อเพ่ือช่วยในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงสามารถลดต้นทุนของผู้ใช้บริการได้ มีการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมจากงานวิจัย เพ่ือน าไป ใช้ป ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และมีการทดสอบ มาตรฐานร่วมกัน 
ของหน่ วยงานต่าง ๆ โดยผลั กดั นให้ เป็ น one stop service เพ่ือน าไปสู่ การเป็ นมาตรฐานสากล  
โดยคณะกรรมาธิการได้ขอรับประเด็นข้ออภิปรายของสมาชิกเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 
 

 
 

ผลการพิจารณา  
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีหนังสือ 

ขอเลื่อนการพิจารณารายงานฉบับนี้ไปในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ  
และที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา  

 
 
 
 

 ผลการพิจารณา  
 ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรม และการต ารวจ  (พลต ารวจเอก 

ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์) และประธานคณะอนุกรรมาธิการการยุติธรรม (พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย) ร่วมกัน
เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในการจัดการ
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วยแล้วผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 

     ๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 
 

     ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาพรรคการเมืองและการสร้าง
พลเมืองใน ยุคดิจิทัล : ปัญหาและแนวทางแก้ไข  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ซ่ึงมีหน่วยงานในเครือข่ายที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ๒๗ หน่วยงาน มีฐานข้อมูลทั้งหมด ๖๔ ฐานข้อมูล
ส าคัญ มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมที่ส ามารถน ามาบังคับใช้ 
เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  อย่างไรก็ดี พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การจัดการสารสนเทศและการบูรณา
การฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวม ๘ ประการ โดย (๑) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือศึกษา  
เก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในการน าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  
(๒) ควรบรรจุเรื่องการจัดการสารสน เทศในกระบวนการยุติธรรมให้บรรจุในแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (๓) หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมควรมีการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและรัฐธรรมนูญ  (๔) ควรศึกษาแนวทางและความจ าเป็น 
ในการจั ดต้ังหน่วยงานกลางในรูปแบบขององค์การมหาชน  เพ่ือจัดการระบบข้อมูลสารสน เทศของ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐาน  (๕) ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
เป็นผู้จัดท าแผนความเชื่อมโยงที่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และภาพรวมแผนงานบูรณาการ  
ในการจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือเสนอโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมใช้เป็นฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ (๖) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรก าหนด
นโยบายการให้บริการข้อมูลและการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้องตรงกัน ก าหนด  
ชุดมาตรฐานข้อมูลความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งกฎระเบียบที่ชัดเจนเก่ียวกับการเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยให้ สพร. สนับสนุนเรื่องการด าเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (๗) ควรมีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง และ (๘) ควรน าข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมมาใช้วิเคราะห์และประเมินผล  
ทางสถิติ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรม 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญา ตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิ ปราย  โดยได้มีสมาชิ กวุฒิสภาได้ต้ั งข้อสั งเกตและให้ข้อ เสนอแนะ 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) ควรเชื่อมโยงระบบกลางทางกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจั ดท า
ขึ้น กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่คณะกรรมาธิการเสนอให้จัดต้ังขึ้น เพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ  
มีความสมบู รณ์ ไม่ซ้ าหรือซ้อนกัน (๒) ควรผลัก ดันโครงการหรื อระบบต่าง ๆ ใน ระบบสารสน เท ศ
กระบวนการยุติธรรมเป็นระยะ ๆ และก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพ่ือติดตามการด าเนินการ (๓) เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม ควรมีการผลักดันในระดับนโยบาย โดยอาจมีค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้  และก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี (๔) การน าฐานข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ จะต้องเริ่มจากการจัดท าฐานข้อมูลบุคคล 
ที่ถูกต้อง   
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                    หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และการต ารวจ (พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์) และกรรมาธิการ (นายธานี  อ่อนละเอียด) ขอรับข้อสังเกต
และข้ อเสนอแนะของสมาชิ กวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการด าเนิ นการของคณะกรรมาธิการและมีความเห็ น
เพ่ิมเติมในประเด็นการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้มีความถูกต้องและชัดเจนว่า จะต้องน าเทคโนโลยีที่ช่วย 
ในการระบุตัวตนมาสนับสนุนการด าเนินการ โดยเฉพาะในบุคคลที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก    

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 
 
ผลการพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (นางผาณิต  
นิติทัณฑ์ประภาศ) และรองประธานคณะกรรมาธิการ (นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน
ต่อที่ป ระชุม สรุปได้ว่า   เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็นถึงปัญหาและความส าคัญของการจัดต้ัง 
และด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลื อสังคมต าบล จึงได้ศึกษาเก่ียวกับ การด าเนินการในเรื่องดังกล่า ว  
โดยคณะกรรมาธิการใช้วิธีการศึกษา  คือ ๑) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม  
๒) ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล จ านวน ๒ แห่ง และ ๓) ศึกษาข้อมูล
จากเอกสารวิชาการและประสานข้อมูลหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจากผลการศึกษาคณะกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้   

 ๑. ด้านงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรก าหนด
เป็นนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัด จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  
ที่มารับบริการที่ ศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล  
ในระดับจังหวัด ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาชน  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงบประมา ณให้แ ก่  
ศูนย์ช่วยเหลือสั งคมในจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล ซ่ึงเป็นแกนน า  
ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล ควรบูรณาการความร่วมมือในการระดมทรัพยากร 
จากผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและทุนทางสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงานของ  
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

 ๒. ด้านบุคลากร ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคมต าบลให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
ได้อย่ างเบ็ดเสร็จครบวงจ ร  และควรจัด ให้ มีการอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพของคณะกรรมการ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล การถอดบทเรียนการด าเนินงาน และการศึกษาดูงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม

     ๔ .๙  ร ายง านการพิ จารณ าศึกษา เรื่ อง  ข้ อ เสนอเชิ ง น โยบาย เก่ียว กับ 
การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 
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ส าหรับรายงานการประชุมวฒุิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

ต าบลที่มีความเข้มแข็งเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

 ๓. ด้านกระบวนการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรร่วมกับ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียนของศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลดีเด่น ๑ จังหวัด  
๑ ศูนย์ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลที่ได้รับการประเมินในระดับ A และยกระดับศูนย์ดังกล่าว 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพ่ีเลี้ยงในการขยายผลสู่การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลอ่ืน ๆ ให้พัฒนา
และผ่านการประเมินเป็นระดับ A ให้ครบทุกแห่ง เพ่ือให้ประชาชนทุกศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล
สามารถพ่ึงพาและดูแลกันเองได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า มีข้อสังเกตเก่ียวกับข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการกรณีให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้ดูแล 
ในการจัดสรรงบประมาณในเรื่องศูนย์ช่วยเหลือชุมชนสังคมต าบล เห็นว่า จะมีความเสี่ยงในเรื่องของ
ความยั่งยืน เรื่องศูนย์ช่วยเหลือชุมชนสังคมต าบลเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บุคลากรของ พม. ปฏิบัติงานอยู่ในระดับจังหวัด ไม่มีบุคลากร 
ในระดับพ้ืนที่  ดังนั้น การมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล ต้องเป็นความพร้อมของ อปท. โดยเฉพาะ  
ซ่ึงขณะนี้ ก็มี อปท. หลายแห่งที่ มีความพร้อม มีการท า Best Practice ไว้ แบ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อาทิ 
เรื่องผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ แหล่งน้ า ขยะ ยาเสพติด ซ่ึงคณะกรรมาธิการสามารถลงพ้ืนที่เยี่ยมชมได้ 
นอกจากนี้ การใช้ระบบทางราชการของ พม. ไปครอบคลุมการบริหารจัดการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชน
สังคมต าบล  การบริ หารจั ดการเรื่อ งดังกล่า วจะไม่สามารถด าเนิน การได้อย่างมีประสิทธิภา พ  
เพราะบางครั้งระบบราชการต้องการเพียงข้อมูลทางสถิติมาบันทึกไว้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ใช่ประสิทธิภาพที่แท้จริงของการด าเนินงาน ท าให้ไม่เกิดความยั่งยืน 
ซ่ึงความยั่งยืนต้องเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่มาอย่างยาวนาน  
ดังนั้น อปท. จึงเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด และเข้าใจชุมชนอย่างดี จึงควรให้ อปท. เป็นผู้ด าเนินการ  
โดยค านึงถึงความพร้อมของ อปท. เป็นส าคัญ 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม  
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย โอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุ รักษ์)  
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า  ข้อสังเกตที่ได้เสนอแนะสอดคล้องกับรายละเอียดท้ายรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ ประกอบกับการลงพ้ืนที่ได้พบ  อปท. บางแห่ง ที่ เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
ต าบลที่เข้มแข็งมาก ท าให้คาดหวังว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบลที่ได้รับการประเมินในระดับ A ควรเป็น
ต้นแบบให้ อปท. อ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางต่อไป 

ท่ีประชุ ม พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วย กับรายงานพร้อม ท้ังข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมท้ังข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่                     ไม่มี 
  

 (๗) เรื่องอ่ืน ๆ                          ไม่มี 
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา 
 
 

 
  


